

**PHỤ LỤC 2**  
**Nội dung UBND huyện đã giải quyết theo thẩm quyền**  
**(90 ý kiến, kiến nghị)**

TT	Cử tri	Nội dung kiến nghị	Thẩm quyền giải quyết		
			UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan	UBND huyện	Các địa phương
1	<b>Bình Minh</b>	<i>Kiến nghị liên quan đến việc chưa giải quyết chi trả khoảng 1,4 tỷ đồng tiền di dời mồ mã từ 2018 cho các hộ dân xã Bình Minh trong công tác dồn điền đổi thửa.</i>		UBND huyện đã phân bổ 1,302 tỷ đồng để chi trả tiền hỗ trợ di dời mồ mã từ 2018 cho các hộ dân xã Bình Minh trong thực hiện công tác dồn điền đổi thửa tại Quyết định 4625/QĐ-UBND ngày 24/12/2021.	
2	<b>Bình Trung</b>	<i>UBND tỉnh nâng cấp sửa chữa tuyến đường ĐH02</i>		Tuyến đường ĐH.02 được UBND huyện đầu tư với kinh phí trong năm 2020 và năm 2021 với tổng kinh phí 7,17 tỷ đồng; năm 2020 bố trí 4,5 tỷ đồng, thực hiện 839m, giao cho Ban quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện làm chủ đầu tư, hiện nay công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng; năm 2021 bố trí 2,67 tỷ đồng, thực hiện 480m, giao cho Ban quản lý dự án đầu tư Xây dựng	

				huyện làm chủ đầu tư, hiện nay công trình đã hoàn; năm 2022 ngân sách huyện bố trí 4,15 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐH02.	
3	<b>Bình Tân Phú</b>	<i>Quy hoạch khu trung tâm hành chính xã trung tâm ở hai địa phương cũ cho tiện đi lại cho Nhân dân giao dịch vì hiện nay hoạt động hai cơ sở có nhiều bất cập.</i>		Trung tâm hành chính xã Bình Tân Phú đã được đưa vào quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn đến năm 2030 và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.	
4	<b>Bình Trị</b>	<i>Kiến nghị kéo thêm một số trụ tuyến Lê Thủy</i>	Trong năm 2021, Điện lực Bình Sơn đã triển khai thi công và đóng điện đối với một số tuyến tại thôn Lê Thủy theo kiến nghị của địa phương.	UBND huyện đã có ý kiến đề nghị Điện lực quan tâm giải quyết	
5	<b>Bình Trị</b>	<i>Cử tri đề nghị xây dựng lan can Ta ly bờ kè (âm) phía Bắc Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn III, vì hiện bờ kè quá cao từ 3 đến 5m không có lan can nên rất nguy hiểm cho người và súc vật, đặc biệt là trẻ em.</i>	Hiện nay, Ban Quản lý đang chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện phần lan can nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sinh hoạt, sản xuất (hoàn thành trong tháng 12/2021).	UBND huyện đã có ý kiến đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi quan tâm giải quyết	

6	<b>Bình Mỹ</b>	<i>Đề nghị quan tâm nước tưới cho nhân dân vì hiện nay cầu máng cao hơn so với mương B1-16 nên nước không chảy qua cầu máng được.</i>	<p>Qua làm việc với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (đơn vị quản lý), tuyến kênh B1 có chiều dài 7,9 km, đã được kiên cố hóa 6,2 km từ K0-K6+200 (đến thượng lưu cầu máng Bình Mỹ). Đoạn kênh còn lại 1,7 km là kênh đất, lượng nước thất thoát lớn, không đủ nước cung cấp cho nhân dân xã Bình Mỹ. Để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân xã Bình Mỹ, UBND huyện đã đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty Khai thác CTTL tỉnh tiếp tục kiên cố hóa đoạn kênh còn lại 1,7km, trong đó đề nghị hỗ trợ khoảng 5 tỷ đồng để đầu tư kiên cố hóa trong thời gian đến.</p>	<p>UBND huyện đã làm việc, đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi giải quyết</p>	
7	<b>Bình Thạnh</b>	<i>UBND huyện quy hoạch đất để các mô hình phát</i>		<p>UBND huyện lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết</p>	<p>Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn</p>

		<i>triển sản xuất chăn nuôi tập trung, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.</i>		định số 838/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn	đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn. UBND xã căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.
8	<b>Bình Tân Phú</b>	<i>Đề nghị nâng cấp và sửa chữa đập Phượng Hoàng hiện nay đang xuống cấp, rò rỉ nước gây dễ vỡ đập trong mùa mưa bão nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nhân dân.</i>	Công trình đập Phượng Hoàng, xã Bình Tân Phú thuộc cấp tỉnh quản lý theo phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp và sửa chữa sẽ do tỉnh quyết định.	UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư theo phân cấp.	
9	<b>Bình Trị</b>	<i>Hồ nước tại Mỏ Đá Bàn (hiện mỏ đá đã đóng vì</i>	UBND huyện văn bản kiến nghị những thay đổi	UBND huyện xét thấy kiến nghị này của cử tri là chính đáng, nên	

		<p><i>hết thời hạn khai thác) cần đề nghị cấp trên cho sử dụng vào mục đích lấy nước để nhân dân sản xuất nông nghiệp vì xóm Hòa Tây nằm ở xa nên nguồn nước thủy lợi không thể đưa đến được.</i></p>	<p>nội dung Đề án cải tạo, phục hồi môi trường Mỏ đá Bàn, xã Bình Trị gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét trong quá trình thẩm định hồ sơ đóng cửa mỏ của dự án. Gần đây nhất tại cuộc họp với Sở Tài nguyên và Môi trường vào giữa tháng 2 năm 2022, UBND huyện đã làm việc và kiến nghị, đề xuất với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết việc xin giữ lại hồ nước trong khu vực khai thác mỏ Đá Bàn để trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường mỏ.</p>	<p>đầu tháng 6 năm 2021 đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật VLXD Miền Trung (Chủ dự án) nghiên cứu tích hợp vào Đề án phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ, báo cáo các thay đổi trình UBND tỉnh để xem xét, điều chỉnh phù hợp;</p>	
10	Bình Mỹ	<p><i>Đề nghị huyện quan tâm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân vì hiện nay có nhiều hộ dân, nhiều loại đất chưa được cấp Quyền sử dụng đất.</i></p>		<p>Ngày 23/01/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng chi nhánh huyện Bình Sơn tổ chức làm việc với UBND xã Bình Mỹ để hướng dẫn UBND xã thực hiện các thủ tục cấp GCN QSD đất.</p>	<p>UBND xã thống kê các thửa đất chưa được cấp GCN và xây dựng kế hoạch để thực hiện thủ tục hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân trên địa bàn</p>

11	<b>Bình Trung</b>	<i>Điều chỉnh quy hoạch và giao một lô đất để mở rộng Nhà văn hóa thôn Phú Lộc kết hợp xây dựng sân tập thể thao đơn giản tại thôn Phú Lộc.</i>		UBND huyện đã có ý kiến chỉ đạo UBND xã thực hiện theo thẩm quyền.	UBND xã Bình Trung lập thủ tục đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, đề nghị giao đất. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn UBND xã Bình Trung lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Sau khi điều chỉnh phân lô chi tiết, UBND xã Bình Trung có trách nhiệm lập đầy đủ thủ tục trình UBND tỉnh giao đất theo quy định.
12	<b>Bình Tân Phú</b>	<i>UBND huyện sớm chỉ đạo các cơ quan ban ngành huyện về cơ sở giúp nhân dân điều chỉnh lại các loại giấy tờ tùy thân như CMND, sổ hộ khẩu, Giấy CNQSD đất và hỗ trợ kinh phí, lệ phí làm cho bà con nhân dân sau sáp nhập xã còn nhiều bất cập</i>		Các nội dung liên quan đến việc cấp đổi lại các loại giấy tờ tùy thân như CMND, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế đã hoàn thành xong. Riêng nội dung cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người dân thực hiện nộp phí theo quy định của Nhà nước (theo đó điều chỉnh địa giới hành chính trong trường hợp chỉnh lý trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thu tiền đơn giá dịch vụ; công	

				dân yêu cầu điều chỉnh địa giới hành chính trong trường hợp in giấy mới thì thu tiền phí thẩm định hồ sơ 56.000 (miễn phí thẩm định hồ sơ: hộ nghèo, người cao tuổi; người khuyết tật; người có công cách mạng).	
13	<b>Bình Long</b> <b>Bình</b> <b>Chương</b> <b>Bình Minh</b>	<i>UBND huyện đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch cho nhân dân.</i>	UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 với 03 Công trình: công trình cấp nước tập trung liên xã Bình Minh – Bình Mỹ với kinh phí khoảng 58 tỷ đồng; Công trình liên xã Bình Hòa – Bình Phước – Bình Thới – Bình Long với kinh phí khoảng 41 tỷ đồng. Riêng công trình cấp nước tập trung xã Bình Chương thuộc danh mục công trình xây dựng mới giai đoạn 2026-2030 kinh phí khoảng 21 tỷ đồng.		
14	<b>Bình</b> <b>Khương</b>	<i>Huyện quan tâm xây dựng KDC tập trung,</i>		UBND huyện lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết	Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn

		<i>quy hoạch về đất ở để cấp hoặc bán đấu giá cho các cặp vợ chồng mới còn sống chung trong nhà nhiều thế hệ.</i>		định số 838/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn	đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn. Đề nghị UBND các xã căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.
15	<b>Bình Tân Phú</b>	<i>Đề nghị bổ nhiệm Công an viên cho các thôn</i>		Đối với xã Bình Tân Phú đã hoàn thành việc bổ nhiệm Công an viên ở các thôn, đến nay huyện đã bổ nhiệm lực lượng Công an viên cho 108/112 thôn trên địa bàn huyện, trong đó còn 04 thôn gồm xã Bình Hiệp: 02 thôn, Bình Trung: 01 thôn và Bình Châu: 01 thôn, huyện đang tiếp tục bổ nhiệm theo quy định.	
16	<b>Bình Phước</b>	<i>Trên địa bàn xã Bình Phước đã thi công bê tông hoàn thiện nhiều tuyến đường xã. Tuy</i>		UBND huyện đã có ý kiến chỉ đạo UBND xã thực hiện theo thẩm quyền.	UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Bình Phước tổ chức kiểm tra, khắc phục theo kiến nghị của cử tri



		<i>nhiên, một số tuyến đường thi công chất lượng không đảm bảo, mới đưa vào sử dụng một thời gian rất ngắn nhưng có một số vị trí đã hư hỏng nặng (cụ thể là: Tuyến đường nhà Tùng - 28 ha thôn Phú Long 3 và tuyến đường nhà Phạm Phối –nhà Phạm Quang, thôn Phước Thọ 1). Đề nghị các cấp, các ngành liên quan kiểm tra và có biện pháp chỉ đạo khắc phục.</i>			tại Công văn số 3436/UBND ngày 04/11/2021. Đến nay, UBND xã Bình Phước đã báo cáo khắc phục những vấn đề mà cử tri phản ánh liên quan đến tuyến đường ngõ nhà Tùng - Khu 28Ha và tuyến đường xã từ Ngã 3 Cây Da - Nhà Lâm - giáp xã Bình Long.
17	<b>Bình Tân Phú</b>	<i>Đề nghị Cảnh sát giao thông tiếp tục về địa phương tuần tra tuyến đường Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn đường Bình Tân Phú đi Bình Châu.</i>		Công an huyện đã phối hợp tuần tra 52 lượt với hơn 116 cán bộ chiến sỹ tham gia, lập biên bản và xử lý 32 trường hợp xe mô tô, phạt tiền hơn 45 triệu đồng. Trong thời gian đến Công an huyện sẽ phối hợp với đại phương tổ chức tuyên truyền, tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm.	
18	<b>Bình An</b>	<i>Đề nghị hỗ trợ kinh phí dôn điền đổi thửa tại Đồng Đá De, Đồng</i>	Hiện nay chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương dôn điền		

		<i>Lung, Đồng Cây Hàng, Đồng Trang.</i>	đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi đến nay đã hết. Do đó, khi nào UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ dồn điền đổi thửa trong giai đoạn tới thì UBND huyện sẽ triển khai thực hiện.		
<b>19</b>	<b>Bình Long</b>	<i>Đề nghị UBND huyện tiếp tục kiểm tra xây dựng bờ kè phía nam Sông Trà Bồng, đoạn từ phía trên đường sắt đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Vì hiện nay vào mùa mưa, lũ, đất sản xuất bị sa bồi thủy phá và xói lở nhiều.</i>	UBND huyện đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí để thực hiện tuyến kè này, kinh phí dự kiến khoảng 25,2 tỷ đồng tại văn bản số 135/UBND-NNNT ngày 19/01/2021.	Đoạn bờ sông phía nam sông Trà Bồng (từ cầu đường sắt đến cầu Đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi) có chiều dài khoảng 900 m trong những năm gần đây tình trạng sạt lở thường xảy ra, gây sa bồi thủy phá vào đất sản xuất nông nghiệp của Nhân dân xã Bình Long dọc theo bờ sông. Theo nguyện vọng của cử tri xã Bình Long đề nghị UBND huyện xây dựng bờ kè. Tuy nhiên, hiện nay nguồn ngân sách huyện rất hạn hẹp chỉ đầu tư xây dựng đối với các công trình thật cần thiết ưu tiên	

				tiếp đến tính mạng, tài sản của Nhân dân.	
20	<b>Bình Hải</b>	<i>Tiếp tục đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để nạo vét, nâng cấp vũng neo đậu tàu thuyền tại thôn Phước Thiện, Phước Thiện 1, Phước Thiện 2 và thôn An Cường nhằm thuận lợi cho việc neo đậu của ngư dân trong mùa đông.</i>	UBND huyện Bình Sơn đã báo cáo UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh bổ sung quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch xây dựng trong Khu đô thị Vạn Tường.	UBND huyện Bình Sơn đã có Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 17/8/2021 đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi đầu tư xây dựng khu neo đậu tàu thuyền Phước Thiện, xã Bình Hải huyện Bình Sơn. Tuy nhiên, theo ý kiến của UBND tỉnh tại Công văn 4363/UBND-CNXD ngày 27/8/2021 về việc giải quyết đề nghị của UBND huyện Bình Sơn, do chưa có trong quy hoạch hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch xây dựng trong Khu đô thị Vạn Tường nên chưa xây dựng được khu neo đậu tàu thuyền cho ngư dân xã Bình Hải.	
21	<b>Bình Hiệp</b>	<i>Đề nghị đầu tư nâng cấp đoạn đường từ Quốc lộ 1 thuộc xã Bình Hiệp đi các xã Tịnh Thọ, Tịnh Trà huyện Sơn Tịnh.</i>		<b>Trả lời:</b> Tuyến đường này đã được UBND huyện Bình Sơn phân khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 để bố trí các dự án khởi công mới giai đoạn 2022-2025 tại Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày	

				31/8/2021. Tổng nguồn vốn 3.900 triệu đồng (ngân sách huyện).	
22	<b>Bình Trị</b>	<i>Tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm</i>	Được biết quy hoạch lâm nghiệp quốc gia đang được thiết lập nên UBND tỉnh chưa thể phê duyệt quy hoạch lâm nghiệp (quy hoạch 03 loại rừng) trên địa bàn tỉnh.	UBND huyện Bình Sơn đã có Công văn số 923/UBND ngày 24/4/2019 và Công văn số 949/UBND ngày 22/4/2021 về việc điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để đề nghị diện tích quy hoạch rừng sản xuất ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng.	
23	<b>Bình Thanh</b>	<i>Đề nghị đầu tư nâng cấp sửa chữa đập Hồ Chuối hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng (UBND huyện Bình Sơn đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát).</i>	đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa Hồ chứa nước Hồ Chuối, xã Bình Thanh. Đồng thời, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch công trình hồ chứa nước Hồ Chuối vào danh mục công trình sửa chữa, nâng cấp giai đoạn sau năm 2020 tại Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 05/10/2015.	UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Công văn số 2215/UBND ngày 28/7/2021 về việc báo cáo kiểm tra công trình trước lũ năm 2021,	
24	<b>Bình Hiệp</b>	<i>Cử tri kiến nghị cấp trên đầu tư nâng cấp kênh của Hồ chứa nước Liên trì vì kênh này bị vùi lấp</i>	đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí kiên cố hóa tuyến kênh từ đập Đồng Bình đến Rộc Trạng với	UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Công văn số 1605/UBND ngày 14/6/2021 về việc đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi	

		<i>không cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp</i>	chiều dài 0,7km, kinh phí 850 triệu đồng.	nội đồng giai đoạn 2021-2025,	
25	<b>Bình Trung</b>	<i>Tiếp tục đề nghị hỗ trợ xi măng cho địa phương vì còn nhiều tuyến đường trong khu dân cư chưa được bê tông hóa.</i>	Năm 2022, UBND huyện đã đăng ký Sở Giao thông vận tải tỉnh xem xét, tổng hợp trình UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn tại Công văn số 152/UBND ngày 18/01/2022; Theo đó, đã đề nghị hỗ trợ xã Bình Trung <b>1075,7 tấn</b> xi măng để bê tông hóa <b>9.875m</b> đường giao thông nông thôn; khi UBND tỉnh phân bổ xi măng, đề nghị UBND xã Bình Trung tiếp nhận và triển khai thực hiện .	Trong năm 2021, UBND huyện đã phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng cho xã Bình Trung để làm đường giao thông nông thôn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 với số tiền <b>140.275.740</b> đồng tương ứng với <b>82,7</b> tấn xi măng để xây dựng 895m đường giao thông nông thôn.	
26	<b>Bình Khương</b>	<i>Xã Bình Khương về đích Nông thôn mới năm 2019, nhưng hội trường thôn của 5 thôn trên toàn xã chưa đạt tiêu chuẩn NTM, đề nghị huyện quan tâm xây</i>	Nội dung đăng ký trong Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Sở Nông	UBND huyện đăng ký trong Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.	

		<i>dựng mới lại hội trường của 05 thôn vừa làm nơi tránh bão cho nhân dân</i>	ng nghiệp và PTNT tỉnh; theo đó, đã đăng ký danh mục dự án cho xã Bình Khương hạng mục: Xây mới, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị 5 nhà văn hóa thôn thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.		
27	<b>Bình Thanh</b>	<i>Đề nghị phân bổ kinh phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng Dồn điền, đổi thửa cho nhân dân từ năm 2016 đến nay.</i>		UBND huyện cân đối ngân sách, phân bổ tại Quyết định số 4625/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 về giao dự toán thu, phân bổ chi ngân sách huyện năm 2022, theo đó, đã phân bổ 5 tỷ 400 triệu đồng cho các xã thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng (Bình Thanh 535.676.000 đồng).	
38	<b>Bình Minh</b>	<i>Đề nghị huyện xem xét đầu tư bê-tông hóa tuyến kênh Đá Giăng (đoạn cuối kênh) để thuận lợi cho việc sản xuất, vì hiện nay đoạn kênh này chưa được bê-tông hóa, hơn nữa nguồn nước Đá Giăng là nguồn tự chảy, trong</i>	đã đề nghị kiên cố hóa với chiều dài khoảng 1km, tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.	Tuyến kênh Đá Giăng nối dài (đoạn cuối kênh) thuộc địa bàn xã Bình Minh đã được UBND huyện đăng ký hỗ trợ đầu tư kiên cố hóa kênh mương gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 1605/UBND-NNTN ngày 14/6/2021 về việc đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội	

		<i>những năm gần đây nguồn nước ít dần, ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân.</i>		đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và kiên cố hóa kênh mương loại III, giai đoạn 2021-2025	
29-31	<b>Bình Tân Phú, Bình Long Bình Hải</b>	<i>Đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả sau cơn bão số 9 năm 2020 và bão số 5 năm 2021 thiệt hại lớn về hoa màu và cây công nghiệp</i>		Bằng nhiều nguồn hỗ trợ, UBND huyện đã phân bổ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả bão lũ gây ra trong năm 2020. Đối với hậu quả bão số 5 năm 2021, UBND huyện có tổng hợp thiệt hại đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ, khi UBND tỉnh có quyết định hỗ trợ, UBND huyện sẽ phân bổ cho các địa phương bị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2021. Trước mắt huyện đã hỗ trợ 25 tấn lúa giống cho các địa phương phục hồi sản xuất nông nghiệp.	
32	<b>Bình Tân Phú</b>	<i>Đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí chống hạn cho địa phương vì mùa nắng bà con Nhân dân thiếu nước trầm trọng bà con Nhân dân phải đi chở nước về sinh hoạt ở nơi xa rất tốn kém.</i>	Về lâu dài UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch xây dựng mới công trình cấp nước tập trung xã Bình Tân Phú, công suất 600 m <sup>3</sup> /ngđ, số người hưởng lợi 4.000 người, kinh phí đầu tư 8 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2025 tại Quyết	Vấn đề này, trong năm 2021, UBND huyện Bình Sơn đã có Quyết định 2123/QĐ-UBND ngày 28/6/2021, trong đó hỗ trợ cho UBND xã Bình Tân Phú 100 triệu đồng (khoan 4 giếng) phục vụ công tác chống hạn. Theo đó, xã Bình Tân Phú đã báo cáo hoàn thành việc khoan 4 giếng. Đề nghị UBND xã Bình	

			định số 884/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.	Tân Phú bố trí sắp xếp khoan giếng ở các khu vực cho phù hợp với kiến nghị của cử tri.	
33	<b>Bình Châu</b>	<i>Đề nghị Nhà nước hỗ trợ cây giống, vật nuôi cho bà con nông dân để sản xuất phát triển kinh tế, vì thời gian dịch bệnh kéo dài gây khó khăn đến kinh tế của người dân.</i>		Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã gây khó khăn cho đời sống của nhân dân, nguồn ngân sách huyện đã chi rất lớn cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đã chung tay hỗ trợ nhân dân trong sản xuất và đời sống như: hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ nhân dân các khu vực cách ly, phong tỏa, hỗ trợ bằng các việc làm thiết thực không để nhân dân thiếu ăn, thiếu mặc, đời sống nhân dân ổn định. Do đó, trên tinh thần chung rất mong bà con nhân dân chia sẻ cùng huyện để vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch Covid -19 đạt hiệu quả nhất.	
34	<b>Bình An</b>	<i>Đề nghị nâng cấp hồ chứa nước Long Đình và hồ chứa nước Hóc Bó (thôn Phúc Lâm) hiện nay đã xuống cấp</i>	Hồ chứa nước Long Đình đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục công trình sửa chữa, nâng cấp giai đoạn sau năm 2020		Đối với Hồ chứa nước Hóc Bó, UBND xã Bình An khảo sát, khái toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền xem xét.



		<p>và xây dựng hệ thống bất công nghiêng để đưa nước về phục vụ cho 40ha đất sản xuất.</p>	<p>tại Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.</p>		
35	<b>Bình Đông</b>	<p>Hồ chứa nước Tân Hòa, xã Bình Đông được Nhân dân bỏ công đào đắp từ năm 1986 nhằm mục đích tưới tiêu, phục vụ cho sản xuất. Hiện nay Công ty thép Hòa Phát-Dung Quát đã sử dụng lòng hồ để chứa nước phục vụ sản xuất của Công ty. Cử tri tiếp tục kiến nghị Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát - Dung Quát hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công đào đắp cho Nhân dân và phí khai thác tài nguyên nước trên hồ.</p>	<p>Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát - Dung Quát chỉ sử dụng hồ chứa nước Tân Hòa để tích nước dự phòng trong trường hợp sự cố, không tiến hành nạo vét, cải tạo và không đề nghị thu hồi, giao đất, cho thuê đất đối với phần diện tích trên hồ, UBND xã Bình Đông là đơn vị quản lý, điều tiết để ưu tiên sản xuất nông nghiệp theo quy định. Về kinh phí khai thác tài nguyên nước hồ chứa nước Tân Hòa, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát - Dung Quát có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Nhà nước.</p>	<p>UBND huyện đã chỉ đạo kiểm tra, đề nghị thực hiện.</p>	

36	<b>Bình Thanh</b>	<i>Đề nghị hỗ trợ diện tích bị sa bồi, thủy phá ở thôn Tham Hội 3 do ảnh hưởng cơn bão số 5 năm 2021.</i>		UBND huyện chỉ đạo UBND xã giải quyết theo thẩm quyền	Theo Báo cáo số của UBND xã Bình Thanh về thiệt hại do cơn bão số 5 năm 2021 gây ra, thì xã Bình Thanh bị sa bồi thủy phá diện tích đất nông nghiệp 1.350 m <sup>2</sup> (tương đương 0,135 ha) tại xứ đồng Cây Ghen, xóm Phú Tân, thôn Tham Hội 3. Nếu hỗ trợ sa bồi thủy phá với định mức 5 triệu đồng/ha, thì kinh phí hỗ trợ là 675.000 đồng. Do đó, UBND xã Bình Thanh sử dụng ngân sách địa phương, nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác chủ động khắc phục diện tích sa bồi thủy phá nêu trên.
37	<b>Bình Long</b>	<i>Đề nghị UBND huyện quan tâm tìm đầu ra nông sản, vì hiện nay giá vật tư nông nghiệp, thức ăn gia súc cao, nhưng sản phẩm bà con làm ra khó tiêu thụ giá</i>		Thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tình hình tiêu thụ nông sản trên toàn quốc bị ngưng trệ, nhiều nơi còn không tiêu thụ được. Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục đề nghị Sở Công thương và các cơ	

		<i>cả thấp.</i>		quan chức năng đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại, tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống, mở rộng và tìm kiếm và phát triển thêm nhiều thị trường mới hỗ trợ tìm đầu ra cho nông sản của nhân dân trong huyện.	
38	<b>Thị trấn Châu Ổ</b>	<i>Đồng ruộng ở TDP Giao Thủy có diện tích cây lúa chân ruộng trũng chiếm gần 40%. Những năm gần đây thất thu khá lớn, thậm chí có nhiều diện tích mất trắng. Nguyên nhân do xã Bình Phước và Công ty Cổ Phần Thép Hòa Phát đóng kín các phay ngăn nước, ảnh hưởng đến hệ thống tiêu úng. Đề nghị các cấp quan tâm có giải pháp, giải quyết.</i>		UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác vận hành các phay ở Bình Phước và đã chỉ đạo HTXNN II Bình Phước xây dựng kế hoạch vận hành các phay nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho 50 ha của Bình Phước và tiêu úng cho diện tích trũng của Thị trấn Châu Ổ.	
39	<b>Bình Hải</b>	<i>Có giải pháp thay đổi việc sản xuất cây hành có hiệu quả nhưng không phụ thuộc nhiều vào việc sử dụng cát</i>		Từ năm 2019- 2021 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Huế chủ trì thực hiện Dự án xây dựng vùng chuyên canh	

		<i>biển.</i>		<p>sản xuất củ hành tím đạt tiêu chuẩn Vietgap tại xã Bình Hải, trong đó đã thực hiện sử dụng giá thể hữu cơ thay cát biển trên diện tích sản xuất 20 ha và hoàn thiện Quy trình kỹ thuật sản xuất giá thể hữu cơ thay cát biển. Dự án đã ứng dụng các quy trình kỹ thuật để xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP. Năng suất hành bình quân khoảng 8-10 tấn/ha/vụ, nâng cao giá trị củ hành tím trên thị trường từ 10 – 20 %. Từ kết quả đạt được của dự án trong thời gian tới UBND huyện Bình Sơn sẽ chỉ đạo Trung tâm dịch vụ NN huyện và UBND xã Bình Hải tiếp tục nhân rộng cho người dân ứng dụng kết quả của dự án trên vào sản xuất hành trong những năm tới.</p>	
<b>40</b>	<b>Bình Hải</b>	<i>Dự án 20ha hành VietGAP của Bình Hải hiện chưa đem lại hiệu quả, đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo khắc phục và triển khai thực hiện dự án.</i>		<p>Dự án xây dựng vùng chuyên canh sản xuất củ hành tím đạt tiêu chuẩn Vietgap tại xã Bình Hải do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Huế chủ trì thực hiện từ năm</p>	

				<p>2019-2021. Năng suất bình quân đạt 15,74 tấn/ha/vụ tăng 1,5 – 1,7 lần so với kỳ vọng của dự án là đạt 8 – 10 tấn/ha/vụ, lợi nhuận ròng thu được tăng 41,5% so với sản xuất thông thường (395.611.800 đồng/ha/vụ so với 279.441.800 đồng/ha/vụ).</p> <p>Sở Khoa Học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện dự án, Hội đồng khoa học tỉnh đã đánh giá dự án đạt kết quả mục tiêu đề ra (ngày 11/11/2021). UBND huyện đã đề nghị chủ đầu tiếp tục kiểm tra giám sát vùng sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP trong thời hạn quy định; có giải pháp đầu tư mở rộng vùng sản xuất hành đồng bộ theo tiêu chuẩn Viet GAP; xây dựng đội ngũ quản lý dịch vụ có tính kế thừa và phát huy để ổn định nguồn sản xuất và nâng cao giá trị cho sản phẩm hành đã có nhãn hiệu thành thương hiệu hành tím Bình Hải lưu thông rộng rãi trên toàn quốc; tiếp tục đầu tư, hỗ trợ máy có công suất lớn để phục vụ chế biến, hỗ trợ kho lạnh để bảo</p>	
--	--	--	--	--	--

				quản sản phẩm.	
41	<b>Bình Hải</b>	<i>Thời gian qua, Công ty Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên nguồn nước vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu, vào mùa hè, nước sinh hoạt của thôn Phước Thiện, Phước Thiện 1, Phước Thiện 2 và thôn Thanh Thủy thường xuyên bị thiếu. Đề nghị huyện quan tâm giải quyết.</i>		Trên địa bàn xã Bình Hải hiện có 01 công trình HTCNSH xã Bình Hải phục vụ chủ yếu thôn Phước Thiện do Trung tâm Nước sạch và VSMT tỉnh quản lý. Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và VSMT tỉnh đã đề xuất 1 công trình HTCNSH Bình Hải vào danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025.	
42	<b>Bình Châu</b>	<i>Đề nghị kiểm tra lại ranh giới giữa hai xã Bình Châu - xã Bình Tân Phú tại địa điểm Núi Răm; xã Tịnh Hòa - xã Bình Châu.</i>		Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của xã Bình Châu đã thực hiện bổ sung, hoàn chỉnh và được Chủ tịch UBND xã Bình Châu, Chủ tịch UBND xã Bình Tân (cũ), Chủ tịch UBND xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh ( <i>nay là thành phố Quảng Ngãi</i> ) kiểm tra, thống nhất và ký xác nhận đã bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác và sử dụng.	UBND xã Bình Châu căn cứ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của địa phương hiện đang quản lý, sử dụng để kiểm tra, phối hợp với các địa phương có liên quan kiểm tra, xác định ranh giới hành chính giữa xã Bình Châu và xã Bình Tân Phú; xã Bình Châu và xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng

					Ngãi nhằm thực hiện công tác quản lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, thực hiện.
43	<b>Bình Khương</b>	<i>Đề nghị huyện quy hoạch khu chăn nuôi tập trung ở vùng giáp ranh 3 xã Bình Khương, Bình An và Bình Minh, tại địa điểm C2, núi Đổng Chùa, tờ bản đồ số 50 xã Bình Khương, đây là vùng xa dân cư có lợi thế làm khu chăn nuôi tập trung.</i>		Việc quy hoạch hiện nay thực hiện theo Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn.	Đề nghị UBND các xã căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.
44	<b>Bình Thanh</b>	<i>Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho nhân dân cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại giấy tờ có liên quan do thay đổi tên đơn vị hành chính sau</i>		Theo quy định hiện hành việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp chỉnh lý trên giấy chứng nhận cũ) do thay đổi tên đơn vị hành chính sau sáp nhập xã không thực hiện thu tiền theo Quyết định số	

		<i>sáp nhập xã.</i>		37/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh.	
<b>45</b>	<b>Bình Hiệp</b>	<i>Một số hộ dân đã bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 1 nhưng đến nay chưa cấp lại GCNQSDĐ cho Nhân dân vì sau đo đạc có một số diện tích đất của người dân tăng lên nên Văn phòng đăng ký đất đai không chấp nhận hồ sơ (hộ ông Nguyễn Văn Nho và nhiều hộ khác).</i>		Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất đối với phần diện tích tăng thêm so với Giấy chứng nhận đã cấp của các hộ dân được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - chi nhánh huyện Bình Sơn thực hiện đảm bảo theo Luật định. Riêng đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Nho, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - chi nhánh huyện Bình Sơn đã tham mưu Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh ký Giấy chứng nhận ngày 05/10/2021 số phát hành DD 691880, số vào sổ cấp GCN CS 05347 cho hộ ông Nguyễn Văn Nho, trong đó có diện tích tăng thêm 36m <sup>2</sup> .	
<b>46</b>	<b>Bình Thạnh</b>	<i>Hiện nay việc khai thác cát trái vật liệu san lấp mặt bằng phép trên địa bàn xã vẫn còn diễn ra nhưng chưa có cơ quan nào xử lý. Cử tri hỏi: Thẩm quyền xử lý thuộc cơ quan nào?</i>		UBND huyện chỉ đạo UBND xã kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.	Đối với việc xử lý khai thác khoáng sản trái phép: Về quản lý nhà nước tại địa phương, khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn, UBND xã có trách nhiệm lập biên



					bản hiện trường, xác định hành vi vi phạm, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp vượt thẩm quyền thì vẫn lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm (không ban hành quyết định xử phạt vi phạm) gửi Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện xem xét, xử lý theo quy định.
47	<b>Bình Dương</b>	<i>Đề nghị UBND huyện làm việc với các chủ đầu tư và đơn vị thi công các dự án trên địa bàn xã Bình Dương tháo dỡ các vật cản trên sông Trà Bồng để đảm bảo thoát nước trong mùa mưa lũ năm 2021</i>		Nội dung này, UBND huyện Bình Sơn đã có Công văn số 3090/UBND-NNNT ngày 09/10/2021, theo đó chỉ đạo các chủ đầu tư và đơn vị thi công các dự án trên địa bàn xã Bình Dương đoạn khu vực Đập bồi ngăn sông Trà Bồng hoang thành tháo dỡ các vật cản trên sông Trà Bồng để đảm bảo thoát nước trong mùa mưa lũ năm 2021.	
58	<b>Bình Long</b>	<i>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư đang</i>		UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện	

		<i>xây dựng KDC Rộc Đình (2) kiểm tra cống thoát nước phía bắc KDC hiện nay bị lấp không thoát nước được, một số hộ dân rất bức xúc.</i>		phối hợp với đơn vị thi công đi kiểm tra hiện trường tại vị trí này vào ngày 08/10/2021, (thời tiết đang mưa lớn) lượng nước đã thoát hết không có bị lấp đất tại hố thu. Riêng lưới chắn rác thì bị mất, có 1 số cây cối chặn phía trước hố thu. Đơn vị thi công lắp lại lưới chắn rác và thu dọn cây cối trước hố thu, nội dung này đơn vị thi công đã giải quyết xong.	
<b>59</b>	<b>Bình An</b>	<i>Đề nghị làm hệ thống mương bê tông hai bên trục đường chính đoạn thôn Tây Phước II và thôn Tây Phước I đến cầu Đồng Tranh.</i>		Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy mô thiết kế về cống thoát nước ngang, mương thoát nước dọc tại các đoạn cần thiết, gia cố mái taluy và hệ thống an toàn giao thông đoạn tuyến từ xã Bình Khương đến xã Bình An đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 11/10/2021. Hiện nay, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện (Chủ đầu tư) đã chỉ đạo Nhà thầu đang triển khai tổ chức thi công các hạng mục bổ sung nói trên, về cơ bản đoạn tuyến đường ĐH.02 đoạn qua địa bàn xã Bình Khương và xã Bình An đã đảm	

				<p>bảo phục vụ đi lại thuận lợi an toàn và giải quyết vấn đề thoát nước cho mặt đường đoạn qua địa bàn xã Bình An; UBND huyện Bình Sơn thông tin cho cử tri xã Bình An biết, đã giải quyết xong kiến nghị của cử tri xã Bình An.</p>	
50	<b>Bình Hiệp</b>	<p><i>Kiến nghị huyện đầu tư nâng cấp dài 600m tuyến đường Bình Hiệp – Bình Long</i></p>			<p>Đây là tuyến đường do xã quản lý theo phân cấp quy định tại Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Do đó, UBND xã Bình Hiệp có trách nhiệm tổ chức lập dự toán kinh phí Kế hoạch sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp công trình hàng năm theo thẩm quyền; chủ động bố trí ngân sách để triển khai thực hiện. Trường hợp, ngân sách xã thật sự khó khăn thì đề nghị UBND huyện (<i>qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện</i>) xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p>

51	<b>Bình Long</b>	<p><i>Đề nghị UBND huyện quan tâm điều chỉnh hạng mục công trình Trường THCS Bình Long được ban hành tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND và Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND huyện Bình Sơn sang xây dựng Trường Tiểu học Bình Long (gồm 4 phòng) bị thiệt hại do cơn bão số 9 năm 2020, đến nay vẫn chưa được xây dựng rất khó khăn cho việc giảng dạy của nhà trường.</i></p>		<p>UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó có điều chỉnh danh mục Trường THCS Bình Long sang đầu tư xây dựng trường Tiểu học Bình Long; hạng mục 08 phòng học 2 tầng, tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện cuối năm 2021. UBND huyện đã có Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, bố trí danh mục trường Tiểu học Bình Long; hạng mục 08 phòng học 2 tầng, tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, dự kiến thực hiện xây dựng trong năm 2023.</p>	
52	<b>Bình Trung</b>	<p><i>Cầu mương B3 ngay trạm đầu tiếp nước Bình Trung xuống cấp, hư hỏng đề nghị UBND huyện tu bổ.</i></p>		<p>Trong năm 2022, UBND huyện đã phân bổ kinh phí trên 1 tỷ đồng đã sửa chữa, khắc phục xong.</p>	
53	<b>Bình Khương</b>	<p><i>Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa hội trường, nâng cấp</i></p>		<p>Những năm qua, UBND huyện luôn quan tâm hỗ trợ kinh phí để UBND xã sửa chữa hội trường,</p>	

		<i>sân, vườn trụ sở làm việc của UBND xã. Hiện hội trường đã xuống cấp, sân, vườn trồng thấp ngập nước trong mùa mưa.</i>		sân vườn Trụ sở làm việc của UBND xã, như: năm 2019 hỗ trợ 350 triệu đồng để sửa chữa hội trường, tường rào phía sau trụ sở UBND xã; năm 2021 nâng cấp tường rào phía sau UBND xã. Hiện nay, hội trường UBND xã Bình Khương đã được đầu tư tương đối đồng bộ; đối với sân vườn của UBND xã có diện tích rộng, hiện đang bị hư hỏng nhiều, vì vậy trong năm 2022 ngân sách huyện hỗ trợ 200 triệu đồng để xã sửa chữa, khắc phục lại sân vườn Trụ sở UBND xã tại Quyết định số 4625/QĐ-UBND ngày 24/12/2021.	
<b>54</b>	<b>Bình Trị</b>	<i>Tuyến đường huyện nối từ đường Võ Văn Kiệt đi xã Bình Phước (đoạn qua Nhà máy giấy VNT19) đã được bê-tông nhưng còn khoảng 100m nối với đường Võ Văn Kiệt hiện nay chưa thi công nên bị hư hỏng nặng tạo ra (ổ gà, ổ voi) nên việc đi lại của bà con nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị</i>		UBND huyện đã đầu tư kinh phí khắc phục xong.	

		<i>huyện quan tâm đầu tư kinh phí sửa chữa.</i>			
55-56	<b>Cử tri toàn huyện Thị trấn Châu Ô</b>	<p><b>Cử tri toàn huyện:</b> Đề nghị UBND huyện sớm có chủ trương tiêm vaccin phòng Covid-19 cho đối tượng chính sách, người cao tuổi, người có bệnh lý nền học sinh, sinh viên và toàn thể Nhân dân vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm cao.</p> <p><b>Thị trấn Châu Ô:</b> Đề nghị huyện quan tâm, tạo điều kiện sớm phân bổ vaccin phòng dịch Covid-19 cho thị trấn Châu Ô vì thị trấn là địa bàn phức tạp, tập trung dân cư đông, có Chợ Châu Ô tập trung các hộ tiểu thương từ nhiều nơi đến, là trung tâm kinh tế - văn hóa của huyện, các cơ quan hành chính nhà nước,</p>		<p>Trên cơ sở phân bổ vaccin phòng Covid-19 của UBND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiêm vaccin phòng Covid-19 cho đối tượng chính sách, người cao tuổi, người có bệnh lý nền học sinh, sinh viên và Nhân dân từ 18 tuổi trở lên đã hoàn thành tiêm mũi 02, hiện nay đang triển khai tiêm mũi 3. Đối với các lứa tuổi còn lại, huyện sẽ thực hiện tiêm theo chủ trương của cấp trên.</p>	

		<i>doanh nghiệp đều đóng trên địa bàn dễ tiềm ẩn, nguy cơ cao lây nhiễm dịch Covid-19 cho cộng đồng.</i>			
57	<b>Bình Hải</b>	<i>Đề nghị huyện có phương án hữu hiệu để phát triển Bệnh viện Dung Quất nhằm thuận lợi cho việc khám, chữa bệnh cho người dân khu đông Bình Sơn.</i>		Trong thời gian qua, Bệnh viện Dung Quất (Cơ sở 2) – Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn được làm khu cách ly tập trung của tỉnh và sau đó làm Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi (Cơ sở 1). Do đó Cơ sở 2 - Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn thực hiện thu dung điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 trong toàn tỉnh chuyển về, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn từng bước khắc phục khó khăn, tiếp quản, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ thu dung điều trị bệnh nhân hiệu quả tại cơ sở. Để đáp lại nguyện vọng theo ý kiến, kiến nghị của cử tri, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn ghi nhận sẽ hết sức cố gắng, nỗ lực, khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân	
58	<b>Thị trấn</b>	<i>Tiếp tục đề nghị huyện</i>	UBND huyện Bình Sơn		

	<b>Châu Ô</b>	<i>kiến nghị Công ty KTCTTL tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa khoảng 2.400m tuyến kênh B32 (đoạn từ Núi Một đến Núi Bà Dầu, Tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ô).</i>	đã đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh B3-2 (đoạn từ Núi Một đến Núi Bà Dầu, Tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ô) dài khoảng 2.400 m tại Công văn số 1423/UBND ngày 31/5/2021 nhằm đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nhân dân.		
59	<b>thị trấn Châu Ô</b>	<i>Đoạn đường Huỳnh Tấn đi Bình Trung đoạn từ Khối Vận huyện Bình Sơn đến nhà ông Dũng xuống cấp trầm trọng. Đề nghị các cấp xem xét khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.</i>		Đoạn đường Huỳnh Tấn từ Quốc lộ 1 đến Khối Vận huyện Bình Sơn đã được BTXM; đoạn còn lại trước nhà ông Dũng- Tổ dân phố 1, Thị trấn Châu Ô là đoạn tuyến chờ thi công thuộc dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô nằm trong phạm vi nút giao giữa đường ĐH.01 (đường Huỳnh Tấn) và dự án: Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã tổ chức sửa chữa khắc phục tạm thời để Nhân dân đi lại bằng cấp phối đá dăm lu lèn đảm bảo giao thông đoạn	



				này.	
60	<b>Bình Dương</b>	<p><i>Đề nghị UBND huyện sớm bố trí nguồn kinh phí làm kè chống sạt lở hai bên bờ sông Trà Bông ở các địa điểm sau đây vì các khu vực này thường xuyên bị sạt lở mỗi khi có lũ lớn: Đoạn khu vực thuộc xóm 9, thôn Đông Yên 2; Đoạn khu vực Bến Kiển đến cầu Bà Dầu thuộc xóm 5 thôn Mỹ Huệ 3; Đoạn khu vực đầu cầu xóm 1A và xóm 1B thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương.</i></p>	<p>Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Kế hoạch số 158/KH-UBND về thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, xã Bình Dương có 03 công trình UBND tỉnh đưa vào danh mục công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển ưu tiên đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chống sạt lở bờ sông Trà Bông đoạn qua xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, đầu tư giai đoạn 2021-2025, với tổng chiều dài 1.000m, kinh phí khoảng 40 tỷ đồng;</li> <li>+ Chống sạt lở thôn Đông Yên 3, xã Bình Dương, đầu tư giai đoạn</li> </ul>		

			2026-2028, với tổng chiều dài 750m, kinh phí khoảng 15 tỷ đồng;  + Chống sạt lở thôn Mỹ Huệ 3, xã Bình Dương, đầu tư giai đoạn 2026-2028, với tổng chiều dài 350m, kinh phí khoảng 9,8 tỷ đồng;		
61	Bình Phú Tân	<i>Đề nghị hỗ trợ xi măng để Nhân dân làm đường bê-tông nội đồng</i>	Giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn ( <i>Đường xã; đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp; đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng</i> ) chưa được đầu tư cứng hóa mặt đường đối với các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ( <i>kể cả các xã đã đạt tiêu chí số 02 về giao thông</i> ), khi được UBND tỉnh phân bổ, UBND huyện sẽ hỗ trợ cho các địa phương.		
62	Bình Phú Tân	<i>Đề nghị UBND huyện có kế hoạch và phân kinh phí sửa chữa các</i>	đề xuất UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh khẩn trương khắc phục	Để khắc phục các công trình hư hỏng của xã Bình Tân Phú sau ảnh hưởng của cơn bão vừa qua,	

		<i>công trình hư hỏng tại địa phương sau các cơn bão vừa qua.</i>		Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã báo cáo và đề xuất UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng Cầu Bản nằm trên Tỉnh lộ 621 đoạn qua Hòa Vang, Phú Nhiêu 1, xã Bình Tân Phú đi xã Bình Châu.	
<b>63</b>	<b>Bình Thạnh</b>	<i>Đề nghị tiếp tục hỗ trợ xi măng để làm đường bê tông các tuyến đường thôn, xóm.</i>	Năm 2022, UBND huyện đã đăng ký Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi xem xét, tổng hợp trình UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2022 tại Công văn số 152/UBND ngày 18/01/2022; Theo đó, đã đề nghị hỗ trợ xã Bình Thạnh <b>51,6 tấn</b> xi măng để bê tông hóa <b>390m</b> đường giao thông nông thôn; khi UBND tỉnh phân bổ xi măng, đề nghị UBND xã Bình Thạnh tiếp nhận và triển khai thực hiện để giải quyết kiến nghị của nhân dân.	Trong năm 2021, UBND huyện đã phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng cho xã Bình Thạnh để làm đường giao thông nông thôn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 với số tiền <b>129.420.060</b> đồng tương ứng với <b>76,3</b> tấn xi măng để xây dựng 800m đường giao thông nông thôn.	

64	<b>Bình Tân Phú</b>	<i>Đề nghị Cảnh sát giao thông thường xuyên về địa phương tuần tra giao thông vì học sinh đi học xe máy phân khối lớn không đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xe chạy quá tải trên địa bàn nhiều, có nhóm thanh niên địa phương khác thường xuyên tổ chức đua xe đoạn đường Dung Quất – Sa Huỳnh đoạn đường Bình Tân Phú đi Bình Châu.</i>		Công an huyện thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm, trong năm 2021 Công an huyện đã phối hợp với địa phương tổ chức tuần tra 52 lượt với hơn 116 cán bộ chiến sỹ tham gia, lập biên bản và xử lý 32 trường hợp xe mô tô; phạt tiền hơn 45.500.000 đồng, trong đó học sinh vi phạm là 17 trường hợp, phạt tiền 12.750.000 đồng, lập biên bản xử lý 15 trường hợp xe ô tô vi phạm, phạt tiền 25.900.000 đồng. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông thời gian đến, Ban An toàn giao thông xã Bình Tân Phú cùng với Công an huyện tiếp tục công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các trường học; UBND xã lắp đặt hệ thống camera giám sát phục vụ việc ghi nhận, phát hiện, xử lý các vụ việc về an ninh trật tự và vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo thẩm quyền.	
65- 66	<b>Bình Đông</b> <b>Bình Hải</b>	<i>Tình trạng cờ bạc, lô đề, cho vay nặng lãi gây</i>		Về tình trạng cờ bạc, lô đề, cho vay lãi nặng: UBND huyện chỉ	

	<p><i>nhiều hệ lụy cho xã hội, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy đã rất nhiều nhất là vào dịp cuối năm làm cho Nhân dân rất lo lắng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong thời gian gần đây nhìn chung vấn đề an ninh-trật tự trên địa bàn Bình Hải tương đối ổn định; tuy nhiên nạn cờ bạc, lô đề vẫn thường xuyên hoạt động, tình trạng hút, chích vẫn còn; đặc biệt hiện tượng bảo kê có tổ chức, vẫn là nỗi ám ảnh của người dân Bình Hải nói riêng và những người có liên quan đến việc kinh doanh trên địa bàn Bình Hải nói chung; vì vậy đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét.</i></p>		<p>đạo quyết liệt nhiều giải pháp phòng ngừa, tấn công triệt xóa các loại tội phạm, Công an huyện phát hiện xử lý 76 vụ - 343 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới các hình thức ghi số lô đề, đánh bài, xóc bầu cua (tăng 41 vụ so với cùng kỳ năm trước); Việc cho vay, mượn tiền giữa người dân, tiểu thương trong các điểm chợ, khu dân cư còn diễn ra nhưng chưa phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”. Về ma túy phát hiện 41 vụ, 141 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 23 vụ so với cùng năm trước).</p>	
--	---	--	---	--

67	<b>Bình Đông</b>	<p>Tình trạng các phương tiện xe cơ giới hóa (xe chở dăm, đất đá..) lưu thông trên đường chở quá trọng tải, chạy quá tốc độ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, thậm chí có trường hợp chết người thương tâm. Đề nghị Công an huyện Bình Sơn, Đồn Công an KKT Dung Quất tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý theo quy định để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công an huyện xử lý nghiêm xe chạy quá tốc độ, quá tải, quá khổ lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt.</p>		<p>UBND huyện chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, đặc biệt tại các xã Bình Đông, Bình Thuận. Theo đó phát hiện, xử lý 1380 trường hợp vi phạm với số tiền trên 1.945 triệu đồng; tạm giữ 105 phương tiện, 1285 giấy tờ xe các loại; tước giấy phép lái xe 164 trường hợp.</p>	
68	<b>Bình Hải</b>	<p>Đề nghị có biện pháp ngăn chặn triệt để việc dùng mìn và súng điện đánh bắt hải sản gần bờ</p>		<p>Từ năm 2019 đến nay các lực lượng chức năng đã triển khai tuần tra và bắt quả tang 03 vụ/03 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, hoàn chỉnh</p>	

				<p>hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao người, tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra theo quy định. Trong năm, tổ chức tuần tra trên địa bàn xã Bình Hải với 21 lượt/105 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, tổ chức tuyên truyền 02 buổi/116 lượt ngư dân tham gia, cấp phát 116 tờ rơi tuyên truyền góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng ngư dân sử dụng chất nổ, khai thác thủy sản ven bờ. Thời gian đến, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng thuốc nổ, kích điện, đèn pha đánh bắt hải sản.</p>	
69	<b>Bình Đông</b>	<p><i>Hiện nay tình trạng dùng thuốc nổ để khai thác thủy sản trên sông Trà Bồng đoạn qua xã Bình Đông đã được chấn chỉnh. Tuy nhiên, tình trạng người dân dùng lưới lông, xung kích điện vào ban đêm,</i></p>		<p>Với sự chỉ đạo và quyết liệt, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện đã ra quân tuyên truyền, bắt, xử lý trên 80 vụ, hơn 100 đối tượng sử dụng xung kích điện để đánh bắt cá, xử phạt hành chính trên 40 triệu đồng. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng</p>	

		<i>làm cho ngư trường của các loài hải sản ngày càng cạn kiệt, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn xã (nhất là người dân khai thác hải sản chân chính. Kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tuyên truyền, tuần tra nhằm hạn chế thấp nhất tác hại của loại hình khai thác này.</i>		nhằm răn đe, giáo dục các đối tượng vi phạm trên toàn huyện. Thời gian tới Công an huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phát huy và làm tốt vai trò chủ trì, tham mưu chỉ đạo thực hiện các giải pháp công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tiếp tục tuyên truyền, huy động tổng hợp, đồng bộ các cơ quan, ban ngành, mặt trận và cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tham gia vào cuộc.	
70	<b>Bình Khương</b>	<i>Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để xã hợp đồng với Công ty Lilama thu gom rác thải sinh hoạt của Nhân dân.</i>		Trong năm 2022, UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn xã Bình Khương với số tiền 58.500.000 đồng tại Quyết định số 4625/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện.	
71	<b>Bình Hiệp</b>	<i>Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Xuân Yên Tây và nhà văn hóa thôn Xuân Yên Đông.</i>		Nhà văn hóa thôn Xuân Yên Đông đã được đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2021 từ nguồn vốn CTMTQG xây dựng NTM. Nhà văn hóa thôn Xuân Yên Tây, UBND huyện cân đối hỗ trợ cho UBND xã Bình Hiệp thực hiện trong năm 2022.	



72	<b>Bình Hiệp</b>	<i>Đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư 02 tuyến đường bị ngập lụt ở thôn Xuân Yên Tây và Liên Trì Tây.</i>		Trong tháng 8/2021, UBND huyện chủ trì cùng với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng NN&PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch cùng với UBND xã kiểm tra thực tế, qua buổi kiểm tra xét thấy 02 tuyến đường này hiện tại là đường bê tông đi lại tốt nhưng vào mùa mưa bị ngập lụt vào mùa mưa theo thực trạng chung trên địa bàn huyện nên nguồn lực huyện không đủ khả năng để đầu tư.	
73	<b>Bình Long</b>	<i>Đề nghị UBND huyện đầu tư kinh phí xây dựng tuyến mương từ mương bê tông thôn Long Yên đi đồng Cây Trâm để phục vụ nước tưới cho cánh đồng này, vì hiện nay trạm bơm Cây Trâm xuống cấp, chi phí quá lớn trên 80tr/ năm rất khó khăn cho hoạt động của HTXNN Bình Long.</i>		Qua kiểm tra, đánh giá, việc đầu tư xây dựng tuyến mương không phù hợp nên UBND huyện đã phân bổ 250 triệu đồng (trong năm 2022) để khắc phục tuyến mương trên.	
74- 75	<b>Bình Trung, Bình Dương</b>	<i>Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến</i>		Trước tết Nguyên đán bằng nguồn xã hội hóa UBND huyện đã tổ chức khắc phục đoạn	

		<i>đường ĐH03.</i>		đường nêu trên để nhân dân thuận tiện đi lại, UBND huyện đã bố trí 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2022 để triển khai khắc phục.	
<b>76</b>	<b>Bình Trung</b>	<i>Cầu Thạch Nham Chí Trung thôn Phú Lễ tuyến đường ĐH02 xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông nhất là vào mùa mưa bão, đề nghị huyện kiểm tra khắc phục.</i>		UBND huyện đã bố trí kinh phí 1,15 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2022 để xây dựng mới công hộp Km2+060 trên tuyến đường huyện ĐH.02 (Bình Trung – Bình An) thay thế Cầu bản Thạch Nham .	
<b>77</b>	<b>Bình Minh</b>	<i>Đề nghị huyện quan tâm đầu tư kiên cố hóa trạm bơm sông Sâu để phục vụ nước tưới cho 96ha đất lúa tại các thôn Mỹ Long An, Tân Phước. Vì hiện nay khoảng 50% diện tích trên không gieo sạ được trong vụ Hè Thu vì thiếu nguồn nước.</i>		UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Bình Sơn tại Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 24/12/2021.	
<b>78</b>	<b>Bình Thanh</b>	<i>Đề nghị nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.04 đoạn Bình Thanh</i>		UBND huyện sẽ nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH.04 với chiều dài 5,5km, kinh phí	

		<i>– Bình Tân Phú vì hiện nay lưu lượng phương tiện giao thông qua đoạn này nhiều và đường đã xuống cấp, hư hỏng nặng.</i>		khoảng 20 tỷ đồng theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Bình Sơn tại Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 24/12/2021.	
79	<b>Bình Khương</b>	<i>Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu thôn Trà Lãm, xã Bình Khương</i>		UBND huyện đã phân bổ vốn ngân sách huyện hỗ trợ xây dựng KDC nông thôn kiểu mẫu tại thôn Trà Lãm tại Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 17/9/2021, hiện nay đang khai thực hiện.	
80	<b>Bình Mỹ</b>	<i>Kiến nghị đầu tư xây dựng Trạm bơm điện thôn Phước Tích để phục vụ nước tưới cho cánh đồng Cầu Cao.</i>		Công trình Trạm bơm điện thôn Phước Tích, xã Bình Mỹ đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 24/12/2021.	
81	<b>Bình Mỹ</b>	<i>Đầu tư xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn xã.</i>		Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đã được UBND huyện đưa vào quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2021-2030 và trong thời gian tới huyện sẽ kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.	
82	<b>Thị trấn</b>	<i>Hiện nay diện tích đất</i>		Công trình này đã được UBND	

	<b>Châu Ô</b>	<i>dọc bờ kè Châu Má đến núi Bà Dầu bị sạt lở. Đề nghị các cấp quan tâm xây dựng kiên cố bờ chắn nước dọc ven sông và đầu tư xây dựng kè.</i>		huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 24/12/2021.	
83	<b>thị trấn Châu Ô</b>	<i>Đề nghị UBND huyện đầu tư tuyến đường từ đường Nguyễn Tự Tân đến đường Lê Ngung.</i>		UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 24/12/2021. Hiện nay đang làm thủ tục đầu tư và khởi công vào năm 2022	
84	<b>Bình Nguyên</b>	<i>Đường ĐH.05 (Nguyên – Khương) xuống cấp nghiêm trọng, đến nay đã được UBND huyện đầu tư sửa chữa hơn 280m. Đoạn còn lại đề nghị UBND huyện sớm tiếp tục quan tâm đầu tư</i>		UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 24/12/2021, theo đó thực hiện đầu tư xây dựng các đoạn tuyến còn lại của tuyến đường ĐH.05 (đoạn qua xã Bình Nguyên, Bình Khương) với chiều dài 7km, với kinh phí khoảng 27,5 tỷ đồng.	
85	<b>Bình Minh</b>	<i>Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí xây dựng Trường Mẫu giáo bán trú cụm Mỹ Long An, để thuận lợi cho việc dạy học. Hiện nay, UBND</i>		UBND huyện đã bố trí 3,83 tỷ đồng để khởi công mới năm 2022 công trình Trường Mầm non Mỹ Long An (tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng), tại Quyết định số 4626/QĐ-UBND ngày	

		<i>xã đã bố trí quỹ đất để xây dựng trường.</i>		24/12/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư năm 2022.	
86	<b>Bình Minh</b>	<i>Đề nghị UBND huyện tiếp tục hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn. Tuyến đường ĐH.01 đoạn gần trụ sở UBND xã và đoạn qua thôn Lộc Thanh... chưa được bê tông hóa, hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư bê tông hóa.</i>		<p>Trong năm 2021, UBND huyện đã phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng cho xã Bình Minh với số tiền <b>160.799.760</b> đồng tương ứng với <b>94,8</b> tấn xi măng để xây dựng 910m đường giao thông nông thôn. Năm 2022, UBND huyện đã đăng ký Sở Giao thông vận tải xem xét, tổng hợp trình UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ xi măng; Theo đó, đã đề nghị hỗ trợ xã Bình Minh <b>650,2 tấn</b> xi măng để bê tông hóa <b>4.398 m</b>; khi UBND tỉnh phân bổ xi măng, đề nghị UBND xã Bình Minh tiếp nhận và triển khai thực hiện để giải quyết kiến nghị của nhân dân.</p> <p>- Tuyến đường ĐH.01 đoạn gần trụ sở UBND xã đã được UBND huyện bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2022; riêng đoạn qua thôn Lộc Thanh, UBND huyện sẽ đầu tư các đoạn tuyến còn lại của tuyến đường ĐH.01 với chiều dài 4km, với kinh phí khoảng</p>	

				14,8 tỷ đồng theo Quyết định số 4626/QĐ-UBND ngày 24/12/2021.	
87	<b>Bình Chương</b>	<i>Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí vốn vay giải quyết việc làm cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất.</i>		Ghi nhận nội dung này, hàng năm UBND huyện đã bố trí tăng thêm nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm (năm 2022 đã bố trí 2,5 tỷ đồng), để cho vay giải quyết việc Ngoài ra từ các kênh khác, huyện quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất.	
88	<b>Bình Long</b>	<i>Đề nghị văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với địa phương điều chỉnh diện tích đất bị thu hồi (chỉnh lý giấy CNQSDĐ) của các dự án và diện tích đất dồn điền đổi thửa trên địa bàn xã để giao lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.</i>		Đối với diện tích việc chỉnh lý Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất bị thu hồi tại xã Bình Long, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh-chỉ nhánh huyện Bình Sơn đã hoàn thành việc chỉnh lý và bàn giao 22 hồ sơ đề nghị chỉnh lý giấy chứng nhận đối với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Quốc lộ 1 (Huyện đội) đi Hóc Cam. Đối với dự án dồn điền đổi thửa do thẩm quyền ký Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với các trường hợp thay đổi theo Nghị định 148/2020/NĐ-CP nên đơn vị tư vấn đang điều chỉnh.	
89	<b>Bình Hải</b>	<i>Đề nghị huyện có kế</i>		UBND huyện đang triển khai	

		<i>hoạch trùng tu lăng Vạn Thôn Thanh Thủy và các chứng tích trên địa bàn xã Bình Hải.</i>		xây dựng Đề án bảo tồn, phát huy các giá trị Di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó có các di tích trên địa bàn xã Bình Hải.	
90	<b>Thị trấn Châu Ô</b>	<i>Đề nghị quan tâm hệ thống điện đường chiếu sáng trên tuyến đường ĐT 621, đoạn từ Huyện đội cũ đi xã Bình Phước để đảm bảo giao thông cho người dân.</i>		UBND huyện đã đưa Dự án: Hệ thống điện chiếu sáng công cộng từ ĐT.621 (huyện đội cũ) - Cầu Bi (giáp xã Bình Phước) và hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường Trần Công Hiến nối dài và ĐT.621 - kè Cây Thị vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, đang triển khai lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án và xem xét, ban hành Quyết định chủ trương đầu tư Dự án với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng.	
*	<b>Tổng: 90 ý kiến, kiến nghị ( 90 câu)</b>				

